

HANOITOURIST

KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

 KIM NGÂN

LÀ MỘT TRONG NHỮNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH HÀNG ĐẦU CỦA THỦ ĐÔ, TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI TỰ HÀO LÀ DOANH NGHIỆP CÓ BỀ DÀY LỊCH SỬ TRẢI DÀI GẦN 60 NĂM. TỔNG CÔNG TY ĐÃ KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC ĐỔI MỚI, TẬP TRUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐỂ GIỮ VỮNG THƯƠNG HIỆU HANOITOURIST VÀ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM.



Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chặng đường 15 năm phát triển

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tiến thân là Công ty Du lịch Hà Nội, được thành lập ngày 25/3/1963 với nhiệm vụ ban đầu là đón và phục vụ khách quốc tế của Đảng, Nhà nước. Năm 2004, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Hanoitourist đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất các công ty du lịch lớn tại Hà Nội. Cho đến nay, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã không ngừng nâng cao, sáng tạo để cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh. Hiện nay, Hanoitourist có hơn 29 đơn vị trực thuộc, công ty thành viên, công ty liên doanh liên kết với trong và ngoài nước, công ty cổ phần. Từ số vốn điều lệ ban đầu gần 600 tỷ đồng vào năm 2004, đến nay Hanoitourist đã có vốn điều lệ lên tới 2.850 tỷ đồng, tăng 4,8 lần, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động.

Với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 15%, Hanoitourist đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Năm 2019, Hanoitourist ước đạt doanh thu khoảng 1.015 tỷ đồng; nộp ngân sách gần 257 tỷ đồng; lợi nhuận khoảng 262 tỷ đồng.

Trải qua chặng đường 15 năm phát triển, thành tựu lớn nhất của Hanoitourist là đã xây dựng, phát triển thương hiệu Hanoitourist uy tín, bền vững và ngày càng vững mạnh, giữ được sự tin yêu của khách hàng trong và ngoài nước cũng như của các đối tác, các cấp lãnh đạo trung ương và địa phương. Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tự hào là thành viên của nhiều hiệp hội và tổ chức du lịch trong nước cũng như quốc tế như PATA, VITA, ASTA, JATA, USTOA... cùng mạng lưới hàng trăm đối tác trong và ngoài nước. Hanoitourist đã đạt rất nhiều giải thưởng uy tín như Top 10 công ty du lịch, lý hành uy tín năm 2017 do tổ chức Vietnam Report và Báo Vietnamnet bình chọn, liên

tiếp đạt giải thưởng đơn vị có gian hàng quy mô, ấn tượng và đơn vị bán hàng hiệu quả nhất tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam trong suốt 7 năm qua...

Không ngừng khẳng định vị trí trong ngành Du lịch

Hanoitourist là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trong nước chủ động liên doanh, thành lập doanh nghiệp với các đối tác nước ngoài. Hiện nay, Hanoitourist đang nắm giữ cổ phần của 5 khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất thủ đô Hà Nội là Sofitel Legend Metropole Hanoi, InterContinental Hanoi Westlake, Pullman Hanoi, Hilton Hanoi Opera và Hotel De L'Opera. Ngoài ra, Hanoitourist nắm giữ cổ phần của các khách sạn 4 sao như Khách sạn Hà Nội, Khách sạn Hilton Garden Inn, Khách sạn Pullman, và cũng sở hữu các khách sạn 3 sao như Khách sạn Hòa Bình, Khách sạn Thăng Long Opera, Khách sạn Thăng Long Espana.

Bên cạnh đó, Hanoitourist hiện đang tích cực triển khai những dự án đầu tư lớn như Dự án Khách sạn 5 sao Pullman Quảng Bình; Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại Sóc Sơn, Hà Nội (trường đua ngựa đầu tiên tại Việt Nam); Tòa nhà hỗn hợp khách sạn văn phòng và dịch vụ tại số 1 Bà Triệu.

Kinh doanh lý hành cũng là một hoạt động mũi nhọn của tổng công ty. Hanoitourist có 2 công ty lý hành uy tín: Công ty Lý hành Hanoitourist và Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (Haseco Travel). Trong đó, Công ty Lý hành Hanoitourist là một trong những đơn vị có uy tín và thương hiệu hàng đầu Việt Nam, nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu "Top ten lý hành quốc tế" của Tổng cục Du lịch và hạng A1 "Top five" trong số ít các công ty lý hành có số lượng khách Việt Nam đi nước ngoài đông nhất của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines)...

Cuối năm 2018, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã thành lập văn phòng đại diện tại Liên bang Nga với cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại.

Với những thành quả đáng ghi nhận, Tổng Công ty Du lịch đã vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 18/7/2019, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Hà Nội. ■